
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทายาง 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง 
--------------------------------------- 

 
 

  ดวยสภาเทศบาลตำบลทายาง  ไดประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4    
ประจำป  ๒๕66  เม่ือวันท่ี  27  ธันวาคม  ๒๕66 
 

  สภาเทศบาลตำบลทายาง  ไดจัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี  4  ประจำป  ๒๕66  เม่ือวันท่ี  27  ธันวาคม  ๒๕66   เสร็จเรียบรอยแลว  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารท่ีแนบ 
   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี   2  มกราคม  พ.ศ.๒567 
 
 
 
                 (นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง) 
               ประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“สำเนา” 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4   ประจำป  2566 

วันพุธที่  27  ธันวาคม  2566 
เวลา   10.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง 
 

ผูมาประชุม 
1 นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง ประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
2 นายชลเกา  ฉ่ำมะนา รองประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
3 นายไพโรจน  อุยตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
4 นายเอกรัฐ  กิจพวงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
5 นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
6 นายสมชาย  สิงหโตทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
7 นายฉลาด   พุกเขียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
8 นายพิชัย    ไฝศิร ิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
9 นายจีรศักดิ์  มาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 

10 นายสัญชัย  ปนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
 

ผูไมมาประชุม 
1 นายพยงค   พุทธา     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
2 นายบัญชา  วิจิตรปญญารักษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 

 

ผูเขารวมประชุม 
1 นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
2 นายสุรชัย  จัตตุพรพงษ รองนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
3 นายเทียนชยั  คชานันท รองนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
4 นายทองใบ  เพ็งสวาง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
5 นายศุภพล   พรสมบูรณศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
6 นายภราดร  เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลทายาง 
7 นางมธุรจน  สุภาษิต หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางวิมลทิพย  เครื่องทิพย ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9 นางสุดาพร  พัดแสง ผูอำนวยการกองคลัง 

10 นายสามารถ  ยืนเยี่ยม ผูอำนวยการกองชาง 
11 นายปริญญา  ราชศิร ิ ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
12 นายกนก  พวงทอง ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
13 นางนันทพร  แสงยุนนท ผูอำนวยการกองการศึกษา 
14 นางพัทธนันท  ก่ำแกว ผูจัดการสถานธนานุบาล 
15 นายวัลลภ  สงลา หัวหนาฝายการโยธา 

รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองการประปา 
16 นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  



 
-2- 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว กระผมขอเรียนเชิญทานประธานสภา 
เทศบาล   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และเปดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจำป   
พ.ศ.๒๕๖6   ตามระเบียบวาระการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองคประชุมแลว  ดิฉันขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ทายาง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจำป  พ.ศ.๒๕๖6  วันพุธท่ี  27  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖6  เวลา  10.๐๐  น.        
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง     และกอนท่ีจะเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม      
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจำป  
พ.ศ.2566  ใหท่ีประชุมทราบ  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล คะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
กอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม  กระผมขออานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยสามัญ    
สมัยท่ี 4 ประจำป พ.ศ.2566  ใหท่ีประชุมไดรับทราบ 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลทายาง 
เรื่อง     เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4   ประจำป  ๒๕66 

-------------------------------------------- 

  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง   ครั้งแรก   ประจำป  ๒๕66   เม่ือวันท่ี  20  
กุมภาพันธ  2566  มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  4 ประจำป  ๒๕66  ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม   2566  
เปนตนไป  มีกำหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   ๒๕   แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยสามัญ สมัยท่ี  4 ประจำป  ๒๕66  
ตั้งแตวันท่ี  ๑  ธันวาคม  2566  เปนตนไป  มีกำหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 

  จึงประกาศใหทราบท่ัวกัน 

    ประกาศ   ณ  วันท่ี  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕66 
 
           (นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง) 
         ประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล  ไดอานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4   
ประจำป พ.ศ.2566  ใหท่ีประชุมทราบแลว  ดิฉันขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ดวยเทศบาลตำบลทายาง  ไดรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ทานดังนี้  

1.  นายพงศกร  วงศสิงห  มาดำรงตำแหนง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา  (นักบริหารงาน
การศึกษา  ระดับตน)   รับโอนจากเทศบาลตำบลนายาง  จังหวัดเพชรบุรี   

2.  นางสาวพุทธชาด  เสียงแจว  มาดำรงตำแหนง นักผังเมืองปฏิบัติการ  รับโอนจากสำนักการ
วางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร           

3.  นางณัฐภัทร  ปฏิมากรสกุล  มาดำรงตำแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ  รับโอนมา
จากองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  จังหวัดเพชรบรุี 
  ขอเชิญทุกทานแนะนำตัวคะ 
นายพงศกร  วงศสิงห 
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
    กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ทานคณะผูบริหาร  และ
ผูอำนวยการกองทุกทาน กระผม  นายพงศกร  วงศสิงห  ตำแหนง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา โอนยายมาจาก
เทศบาลตำบลนายาง  มาดำรงตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา  สังกัด  กองการศึกษา เทศบาลตำบลทายาง  
กระผมรูสึกดีใจเปนอยางยิ่งท่ีไดกลับมาทำงานใหกับเทศบาลตำบลทายางอีกครั้ง จะขอปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับอยางเต็ม
กำลังความสามารถ  และเปนไปตามนโยบายการบริหารงานของทานนายกเทศมนตรี  ขอบคุณครับ 

นางสาวพุทธชาด  เสียงแจว 
นักผังเมืองปฏิบัติการ 
    กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ทานคณะผูบริหาร  และ
ผูอำนวยการกองทุกทาน ดิฉัน นางสาวพุทธชาด  เสียงแจว  ตำแหนง  นักผังเมืองปฏิบัติการ  โอนยายมาจากสำนัก
การวางผังเมืองและพัฒนาเมือง  กรุงเทพมหานคร   มาดำรงตำแหนง นักผังเมืองปฏิบัติการ  สังกัด กองชาง  
เทศบาลตำบลทายาง  ดิฉันก็จะขอปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด และเปนไปตามนโยบายการ
บริหารงานของทานนายกเทศมนตรี  ขอบคุณคะ 

นางณัฐภัทร  ปฏิมากรสกุล 
นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ 
    กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ทานคณะผูบริหาร  และ
ผูอำนวยการกองทุกทาน ดิฉัน  นางณัฐภัทร  ปฏิมากรสกุล  ตำแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ  โอนยาย
มาจากองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง   มาดำรงตำแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ  สังกัด       กอง
การประปา  เทศบาลตำบลทายาง  ดิฉันก็จะขอปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด และเปนไปตาม
นโยบายการบริหารงานของทานนายกเทศมนตรี  ขอบคุณคะ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๒  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1   
   ประจำป พ.ศ.๒๕๖6   เม่ือวันท่ี 28  กันยายน  2566 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1  
ประจำป  พ.ศ.๒๕๖6   เม่ือวันท่ี  28  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖6  ท่ีไดสำเนาแจกใหทุกทานทราบลวงหนาแลว  มี
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความรายงานการประชุมฯ ขอเชิญคะ 

เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความรายงานการประชุมฯ  ดิฉัน 
ขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลคะ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   9  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 9 เสียง  (สมาชิกสภา
เทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง  มีมติ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1   ประจำป พ.ศ.๒๕๖6 เม่ือวันท่ี 28  กันยายน  2566 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)    

   แกไข  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลทายาง 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 
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นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ขอ ๒๑ ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นที่อนุมัติแลว  และ

นำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวน

จังหวัด อำเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบหาวัน

นับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

  จึงขอนำเรยีนระเบยีบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบฯ ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลวนั้น 
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐)  แกไข  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลทายาง  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

  แจงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  แกไข ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๖ ของเทศบาล         

ตำบลทายาง ตอสภาเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือทราบ 

เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ขอ ๒๑ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน

ที่อนุมัติแลว  และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่ว

กัน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด ๔ ขอ ๒๑ เทศบาลตำบลทายาง   จึงขอแจง

การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  แกไข ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๖  ของเทศบาลตำบลทายาง     

เม่ือวันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖  ตอสภาเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือทราบ                               

  จึงนำเรียนมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลทายางทราบตอไป 

 

 



 
-6- 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  รับทราบการแจงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน            
(พ.ศ.2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 5/2566 เม่ือวันท่ี  27  พฤศจิกายน 2566  ของเทศบาลตำบลทายาง  
  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ  เรื่อง  แจงประกาศใชแผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง แจงประกาศใชแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  แจงประกาศใชแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  เพ่ือทราบ 

เหตุผล 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0810.3/ว 6086  ลงวันท่ี  17  สิงหาคม  2565  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะ  กำหนดวาเม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใชแผนการดำเนินงานประจำปหรือ
แผนการดำเนินงานท่ีเพ่ิมเติมแลว  ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ  เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน            
อำเภอ  จังหวัด  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของทราบดวย  รวมถึงแจงใหคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
สำนัก/กอง/ฝายตางๆ ของตนเองไดทราบดวย  และลงเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0810.3/ว 6086  ลงวันท่ี  17  
สิงหาคม  2565  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  เทศบาลตำบลทายางจึงขอแจงประกาศใชแผนการดำเนินงาน  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  เม่ือวันท่ี  ๒8  พฤศจิกายน  ๒๕๖6  ตอสภาเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือทราบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือนำญัตติเสนอตอสภาเทศบาลตำบลทายาง   เพ่ือโปรดทราบตอไปคะ       

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทายางรับทราบ เรื่อง  แจงประกาศใชแผนการดำเนินงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลทายาง 
  ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 5 
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ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ  เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว 

ตอสภาเทศบาล  และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามนัยมาตรา ๔๘  ทศ  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ใหนายกเทศมนตรีจัดทำ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจำ ทุกป  และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

หมวด ๖ ขอ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป 

  จึงขอนำเรยีนระเบียบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯ ไดชี้แจงระเบียบฯ ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 
นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง   ขอเสนอญัตติ  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว

ตอสภาเทศบาล  และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

  ตามนัยมาตรา ๔๘  ทศ  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม           

ใหนายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจำ ทุกป  

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด วยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หมวด ๖ ขอ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ 
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ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน

สิบหาวันนับแตรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะไมนอยกวาสามสิบวันโดย

อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

เหตุผล 

บัดนี้  การปฏิบัติงานตามภารกิจในนโยบายการบริหารงานท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาล  

ซึ่งแปลงมาสูการปฏิบัติในรูปของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ผานไปอีกปงบประมาณหนึ่ง  และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทายาง  ไดรายงานผลและเสนอความเห็นจาก

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)     ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖  จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมญัตตินี้                                                  

            ฉะนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองตามนัยมาตรา ๔๘  ทศแหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หมวด ๖ ขอ ๒๙ (๓)  ดังกลาวขางตน  จึงเรียนมา

เพ่ือโปรดทราบและพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง    เพ่ือรับทราบตอไป 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
        เปนอันวาท่ีประชุมรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา

เทศบาลและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖  ของเทศบาลตำบลทายาง ตามท่ีเสนอ       

ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี  6 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ  เรื่อง   ขอเสนอและรับรองรายช่ือบุคคลเพ่ือข้ึนทะเบียนหมอพ้ืนบาน  
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการรับรองหมอพ้ืนบาน  พ.ศ.  2562  ขอ  7  การเสนอใหรับรองหมอ
พ้ืนบาน  ใหเสนอโดยวิธีการ  ดังนี้                                

(2)  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยื่นคำขอเสนอรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติ  พรอมบันทึกหรือรายงาน
การประชุมของสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีพิจารณา  มีมติท่ีเสนอใหมีการรับรองบุคคลดังกลาว   ไปยัง
หนวยงานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด   
  จึงขอนำเรยีนระเบียบใหท่ีประชุมรับทราบ ครับ 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯ ไดชี้แจงระเบียบฯ ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 
นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง   ขอเสนอญัตติ  เรื่อง   ขอเสนอและรับรองรายชื่อบุคคลเพ่ือข้ึนทะเบียน     
หมอพ้ืนบาน ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณารับรองหมอพ้ืนบาน  ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตำบลทายาง จำนวน     

1 ราย คือ นางเจือน  ออนละมูล  บานเลขท่ี  279/1  หมูท่ี 8 ตำบลทายาง  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี     
ซ่ึงเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการนวด  (โรคอัมพฤกษ/อัมพาต)  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการ
รับรองหมอพ้ืนบาน พ.ศ. 2562 ขอ 5  ผูไดรับการเสนอชื่อตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
  (1)  อายุไมนอยกวาสามสิบหาปบริบูรณ 
                     (2 ) มีภู มิ ล ำเน าใน พ้ื น ท่ี ท่ี ได รับ การเสนอรายชื่ อมาเป น ระยะเวล าไม น อยกว าสิ บป                                       
            (3) มีความรูความสามารถในการสงเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในทองถ่ิน  ดวยภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย  ตามวัฒนธรรมของชุมชนท่ีสบืทอดกันมานานไมนอยกวาสบิป  เปนท่ีนิยมยกยองจากชุมชน                                                                                                            
  (4) ไมเปนคนวิกลจริต  จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคท่ีคณะกรรมการหมอพ้ืนบาน
ประกาศกำหนด                                                                                                                     
  (5) ไมเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีท่ีคณะกรรมการหมอพ้ืนบานเห็นวาจะนำมา
ซ่ึ งค ว า ม เสื่ อ ม เสี ย เ กี ย ร ติ ศั ก ดิ์ แ ห ง วิ ช า ชี พ ก า ร แ พ ท ย แ ผ น ไท ย ห รื อ ก า ร รั บ ร อ งห ม อ พ้ื น บ า น                                                                                                           
  (6) ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียซ่ึงคณะกรรมการหมอพ้ืนบานเห็นวาจะนำมาซ่ึงความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของการเปนหมอพ้ืนบาน  หรือเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพการแพทยแผนไทย                                                 

เหตุผล  
  กลุมงานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี               
ไดเสนอรายชื่อหมอพ้ืนบานท่ีอยูในเขตเทศบาลตำบลทายาง จำนวน 1 ราย คือ นางเจือน ออนละมูล  บานเลขท่ี  
279/1  หมูท่ี 8 ตำบลทายาง  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการนวด (โรคอัมพฤกษ/
อัมพาต)   
  ในการนี้  ไดตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อในเบื้องตนเปนท่ีเรียบรอยแลว  
เห็นควรรับรองบุคคลรายดังกลาวเพ่ือขอข้ึนทะเบียนหมอพ้ืนบาน จึงขอยื่นญัตติขอรับรองหมอพ้ืนบาน              
มาเพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรอง  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณารับรองตอไป 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
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นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  ขออนุญาตสอบถามเก่ียวกับการรับรองบุคคล
เพ่ือข้ึนทะเบียนหมอพ้ืนบาน รายนางเจือน  ออนละมูล  ท่ีไดมีการเสนอชื่อเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลทายาง
พิจารณารับรอง  กระผมเห็นวาในการท่ีจะใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณารับรองบุคคลเพ่ือข้ึนทะเบียนหมอ
พ้ืนบานนั้น  ควรท่ีจะเชิญนางเจือน  ออนละมูล  มาแนะนำใหกับสภาเทศบาลตำบลทายางไดรับทราบดวยหรือไม
อยางนอยเพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทานไดรูจักและทราบรายละเอียดของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อใน
ครั้งนี้ดวย  ขอบคุณครับ  

 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
   ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว   ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการพิจารณารับรองหมอพ้ืนบานราย นางเจือน  ออนละมูล   ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   9  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบในการรับรองหมอพ้ืนบานราย นางเจือน  ออนละมูล  เปนเอกฉันทดวย
คะแนนเสียง 9 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ เห็นชอบในการรับรองหมอพ้ืนบานราย นางเจือน      
ออนละมูล  ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 7 
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ระเบียบวาระท่ี  7    ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายางในการรับโอน 
    สินทรัพย ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
  ตามหนั งสือคณะกรรมการวินิจ ฉัยปญหาการจัด ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง  ท่ี  กค  (กวจ)  0405.2/020147  ลงวันท่ี  18  พฤษภาคม  2561  เรื่อง  ขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  โดยกรมบัญชีกลางไดวินิจฉัยขอหารือของ
กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1628  ลงวันท่ี  4  มิถุนายน  2561 
  ประเด็นการรับมอบพัสดุท่ีมีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือใหสิทธิ์อัน
เก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐมีความเห็นวา  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  
มาตรา  3  บัญญัติวา  “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ  การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ  ในกฎหมาย 
ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  ขอบัญญัติ  และขอกำหนดใดๆ  ของหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้”  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฯ  มาตรา  3  มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับ
กรณีอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป  เม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวากรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือใหสิทธิ์อันเก่ียวกับ
พัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  ถาการกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน  สงผลตอการใชจายของ
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ  ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 
และเปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แตอยางไรก็ดีหลังจากท่ีไดรับพัสดุมาแลวจะตองดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  หมวด  9 “การบริหารพัสดุ” 
ตอไป 
  จึงขอนำเรยีนระเบียบใหท่ีประชุมรับทราบ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
   กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน         
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายางในการ    
รับโอนสินทรัพย ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

 

  ตามหนั งสือคณะกรรมการวินิจ ฉัยปญหาการจัด ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง  ท่ี  กค  (กวจ)  0405.2/020147  ลงวันท่ี  18  พฤษภาคม  2561  เรื่อง  ขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  โดยกรมบัญชีกลางไดวินิจฉัยขอหารือของ
กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1628  ลงวันท่ี  4  มิถุนายน  2561 
  ประเด็นการรับมอบพัสดุท่ีมีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือใหสิทธิ์อัน
เก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐมีความเห็นวา  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  
มาตรา  3  บัญญัติวา  “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ  การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ  ในกฎหมาย 
ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  ขอบัญญัติ  และขอกำหนดใดๆ  ของหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้”  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฯ  มาตรา  3  มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับ
กรณีอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป  เม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวากรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือใหสิทธิ์อันเก่ียวกับ
พัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  ถาการกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน  สงผลตอการใชจายของ
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ  ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 
และเปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แตอยางไรก็ดีหลังจากท่ีไดรับพัสดุมาแลวจะตองดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  หมวด  9 “การบริหารพัสดุ” 
ตอไป 
 

เหตุผล 
 

  ดวยกองชาง  ไดรับหนังสือจากจังหวัดเพชรบุรี  การโอนสินทรัพยของจังหวัด  โดยแจงความ
ประสงคจะโอนรายการทรัพยสินใหกับเทศบาลตำบลทายาง  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1.  หนังสือจังหวัดเพชรบุรี  ท่ี พบ 0017.3/6100  ลงวันท่ี 5  พฤษภาคม  2565  จำนวน  1  
รายการ  ตามรายละเอียดการโอนสินทรัพยของจังหวัดและกลุมจังหวัด  และบัญชี  สท 18 – การตัดจำหนาย
สินทรัพย  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  1 บานทาคอย  ตำบล     
ทาคอย  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  1  รายการ วันท่ีไดมา  14  มิถุนายน  2553  รหัสทรัพยในระบบ  
GFMIS  100000000211  ราคาทุนวันท่ีไดมา  1,549,000.-  บาท  คาเสื่อมราคาสะสม  1,548,999.-  
บาท  ราคาตามบัญชี  1.00  บาท  เลขท่ีเอกสารจากระบบ  New  GFMIS Thai  5000000045  มูลคาท่ีโอน  
1.00  บาท  (-หนึ่งบาทถวน-)  
  2.  หนังสือจังหวัดเพชรบุรี  ท่ี พบ 0017.3/11557  ลงวันท่ี 24  สิงหาคม  2565    ตาม
รายละเอียดการโอนสินทรัพยของจังหวัดและกลุมจังหวัด  และบัญชี  สท 18 – การตัดจำหนายสินทรัพย  จำนวน  
3  รายการ  มีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนอง
แฟบ  -  เขากระจิว  ตำบลทายาง  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี  วันท่ีไดมา  26  มิถุนายน  2557  รหัสทรัพย
ในระบบ  GFMIS  100000000829  ราคาทุนวันท่ีไดมา  3,865,000.-  บาท  คาเสื่อมราคาสะสม  
3,152,357.54  บาท  ราคาตามบัญชี  712,642.46  บาท  เลขท่ีเอกสารจากระบบ  New  GFMIS Thai  
5000000400  มูลคาท่ีโอน  712,642.46  บาท  (-เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันหกรอยสี่สิบสองบาทสี่สิบหก
สตางค-) 
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   2.2  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานม่ันคง  
หมูท่ี  8  ตำบลทาคอย  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี  วันท่ีไดมา  18  สิงหาคม  2557  รหัสทรัพยในระบบ  
GFMIS  100000000832  ราคาทุนวันท่ีไดมา  2,535,000.-  บาท  คาเสื่อมราคาสะสม  2,030,778.08  
บาท  ราคาตามบัญชี  504,221.92  บาท  เลขท่ีเอกสารจากระบบ  New  GFMIS Thai  5000000401  มูล
คาท่ีโอน  504,221.92  บาท  (-หาแสนสี่พันสองรอยยี่สิบเอ็ดบาทเกาสิบสองสตางค-)  
   2.3  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  รายการคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู
ท่ี  8  บานฝงคลอง  ตำบลทาคอย  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี  วันท่ีไดมา  11  เมษายน  2559  รหัสทรัพย
ในระบบ  GFMIS  100000001064  ราคาทุนวันท่ีไดมา  4,898,000.-  บาท  คาเสื่อมราคาสะสม  
1,558,416.04  บาท  ราคาตามบัญชี  3,339,583.96  บาท  เลขท่ีเอกสารจากระบบ  New  GFMIS Thai  
5000000402  มูลคาท่ีโอน  3,339,583.96  บาท  (-สามลานสามแสนสามหม่ืนเกาพันหารอยแปดสิบสาม
บาทเกาสิบหกสตางค-) 
  3.  หนังสือจังหวัดเพชรบุรี  ท่ี พบ 0017.3/22740  ลงวันท่ี 22  กันยายน  2566    ตาม
รายละเอียดการโอนสินทรัพยของจังหวัดและกลุมจังหวัด  และบัญชี  สท 18 – การตัดจำหนายสินทรัพย  จำนวน  
4  รายการ  มีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1  คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนบานหนองแขม  หมูท่ี  8  ตำบลทายาง  
อำเภ อท าย าง  จั งห วัด เพชรบุ รี   วั น ท่ี ได ม า   1 8   ตุ ล าคม   2 5 6 0   รหั สท รัพ ย ใน ระบบ   GFMIS  
100000001442  ราคาทุนวันท่ีไดมา  4,538,000.-  บาท  คาเสื่อมราคาสะสม  1,340,885.75  บาท  
ราคาตามบัญชี  3,197,114.25  บาท  เลขท่ีเอกสารจากระบบ  New  GFMIS Thai  5000000511  มูลคาท่ี
โอน  3,197,114.25  บาท  (-สามลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบสี่บาทยี่สิบหาสตางค-) 
   3.2  คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหัวทุง  สาย  1  หมูท่ี  8  ตำบลทายาง  
อำเภอท ายาง  จั งหวัด เพชรบุ รี   วัน ท่ี ไดมา  30   กรกฎาคม  2562  รหั สทรัพย ในระบบ  GFMIS  
100000001608  ราคาทุนวันท่ีไดมา  2,830,000.-  บาท  คาเสื่อมราคาสะสม  584,220.55  บาท  ราคา
ตามบัญชี  2,245,779.45  บาท  เลขท่ีเอกสารจากระบบ  New  GFMIS Thai  5000000512  มูลคาท่ีโอน  
2,245,779.45  บาท  (-สองลานสองแสนสี่หม่ืนหาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบเกาบาทสี่สิบหาสตางค-) 
   3.3  คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนบานทาซิก  หมูท่ี  6  ตำบลทาคอย  อำเภอ
ทายาง  จังหวัดเพชรบุรี  วันท่ีไดมา  16  ตุลาคม  2562  รหัสทรัพยในระบบ  GFMIS  100000001634  
ราคาทุนวันท่ีไดมา  1,520,000.-  บาท  คาเสื่อมราคาสะสม  297,584.75  บาท  ราคาตามบัญชี   
1 ,222,415.25  บาท  เลขท่ี เอกสารจากระบบ  New  GFMIS Thai  5000000514  มูลค า ท่ี โอน  
1,222,415.25  บาท  (-หนึ่งลานสองแสนสองหม่ืนสองพันสี่รอยสิบหาบาทยี่สิบหาสตางค-) 
   3.4  ปรับปรุงซอมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  สายกระจิว – เพชรเกษม  ตำบลทายาง  
อำเภ อท าย าง  จั งห วัด เพชรบุ รี   วั น ท่ี ได ม า   1 6   ตุ ล าคม   2 5 6 2   รหั สท รัพ ย ใน ระบบ   GFMIS  
100000001631  ราคาทุนวันท่ีไดมา  5,900,000.-  บาท  คาเสื่อมราคาสะสม  2,307,236.44  บาท  
ราคาตามบัญชี  3,592,763.56  บาท  เลขท่ีเอกสารจากระบบ  New  GFMIS Thai  5000000513  มูลคาท่ี
โอน  3,592,763.56  บาท  (-สามลานหาแสนเกาหม่ืนสองพันเจ็ดรอยหกสิบสามบาทหาสิบหกสตางค-) 
 

ดังนั้น  เพ่ือใหการโอนสินทรัพยใหถูกตองเปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                    
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 จึงขอรายงานตอสภาเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการโอนสินทรัพย  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  จำนวน  8  รายการ  ตามรายการดังกลาวขางตน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 

นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  ขออนุญาตสอบถามเก่ียวกับรายละเอียด    
การโอนสินทรัพย  รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 1 บานทาคอย  กระผมวาหมูท่ี 1  นาจะเปนบานทาขาม 
ตำบลทาคอยนะครับ  ไมทราบวารายการนี้ถูกตองหรือไม  และอีกเรื่องท่ีกระผมเปนกังวลคือ  ถามีการรับโอน
สินทรัพยดังกลาวมาแลวนั้น  ภาระหนาท่ีในการดูแลรักษาหรือซอมแซมบำรุงจะตองเปนหนาท่ีของเทศบาลดวย
หรือไมครับ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
ดิฉัน นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ  นายกเทศมนตรี  ในนามของคณะผูบริหาร ขออนุญาตเรียนชี้แจงตามท่ีทาน
สมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามเก่ียวกับรายละเอียดการโอนสินทรัพย  รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 
บานทาคอย  ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวเปนรายการท่ีทางเทศบาลนั้นคัดมาจากรายการของจังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงไดใส
รายละเอียดไวเปนหมูท่ี 1 บานทาคอย  เทศบาลก็ตองดำเนินการคัดตามรายการของจังหวัดเพชรบุรีท่ีไดสงมาให 
และตามรายการท่ีเทศบาลไดรับโอนสินทรัพยท้ังหมด  เทศบาลก็ตองนำมาลงรับเปนทรัพยสินของเทศบาล  
เพ่ือท่ีจะไดดำเนินการซอมแซมบำรุงรักษาตามระเบียบได  ซ่ึงถาเทศบาลไมรับโอนเปนสินทรัพยของเทศบาลก็จะไม
สามารถดำเนินการซอมแซมหรือบำรุงรักษาไดตามระเบียบ  จึงขอนำเรียนใหท่ีประชุมไดรับทราบ  ขอบคุณคะ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
   ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว   ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการพิจารณาใหความเห็นชอบในการรับโอนสินทรัพย ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ ตามท่ีเสนอ
หรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   9  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบในการรับโอนทรัพยสิน ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  เปนเอกฉันท
ดวยคะแนนเสียง 9 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ เห็นชอบในการรับโอนสินทรัพย ประเภทคากอสราง    
สิ่งสาธารณูปการ  ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระท่ี  8    ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายางในการขอตั้ง 
งบประมาณและการรับโอนสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเพชรบุรี  ประจำปงบประมาณ   พ.ศ.  2568 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายางในการ   
ขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวดั
เพชรบุร ี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2568  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  ตามท่ี  เทศบาลตำบลทายาง  ไดรับแจงจากอำเภอทายางวาจังหวัดเพชรบุรี  จะดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดหาป  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป  โดยแจงใหเทศบาลตำบลทายางจัดทำขอมูล
โครงการสำหรับบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  (พ.ศ.  2566 – 2570)  และแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.  2568   

เหตุผล 
  กองชาง  เทศบาลตำบลทายางไดเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป  งบประมาณ  
2568  ขอรบังบประมาณตอจังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  2  โครงการ   มีรายละเอียดโครงการดังตอไปนี้ 
  1.  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  แบบ  PAVEMENT  IN  PLACE  RECYCLING สาย  
หมูท่ี  9 ถึง หมูท่ี  8  ตำบลทายาง  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
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ชวงท่ี  1  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว  310.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม

นอยกวา  1,860.00  ตารางเมตร   
  ชวงท่ี  2  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว  1,260.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา  7,560.00  ตารางเมตร   
  งบประมาณ  5,725,200  บาท 
  2.  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  เลียบคลองชลประทานสายสามฝงทิศใต  หมูท่ี  
8  ถึง  หมูท่ี  2  ตำบลทาคอย  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร  ยาว  1,060  เมตร  
หนา  0.05  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  6,360.00  ตารางเมตร  งบประมาณ  4,326,300  บาท 

ซ่ึงโครงการดังกลาวไดรับการพิจารณาจากจังหวัดเพชรบุรีไปแลว  แตยังไมสมบูรณเนื่องจากตาม
นโยบายหลักเกณฑและวิธีการจัดทำแผนของจังหวดัและกลุมจังหวัดประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2568  กำหนดใหกรณีท่ี
มีสินทรัพยเกิดจากการดำเนินโครงการ  หนวยงานจะตองมีการตั้งงบประมาณ  สำหรับจัดการและบำรุงรักษาในระยะตอไป  
โดยจังหวัดจะตองจัดทำบันทึกความตกลงเปนลายลักษณอักษรกับหนวยงานท่ีของบประมาณ  และสภาทองถ่ินใหความ
เห็นชอบ   

ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายหลักเกณฑและวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุมจังหวัดประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.  2568  จึงขอรายงานตอสภาเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอตั้ง
งบประมาณและการรับโอนสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเพชรบุรี
ประจำป  งบประมาณ  พ.ศ.  2568  จำนวน  2  โครงการ  รายละเอียดดังกลาวขางตน      
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
 
นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  ขออนุญาตสอบถามเก่ียวกับรายละเอียด    
ของรูปแบบการกอสรางในการกำหนดขนาดความกวางความยาวและความหนาของถนน   มีการคำนวณ
รายละเอียดของพ้ืนท่ีใหไดขนาดตรงกับท่ีออกแบบไวหรือไม  เพราะกระผมเกรงวาพอถึงเวลาท่ีจะดำเนินการตองมา
ตอเติมหรือเพ่ิมรายละเอียดในการกอสราง  ก็อยากจะขอใหตรวจสอบใหถูกตองดวยครับ  ขอบคุณครับ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
ดิฉัน นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ  นายกเทศมนตรี  ในนามของคณะผูบริหาร ขออนุญาตเรียนชี้แจงใหทานสมาชิก
สภาเทศบาลไดทราบ  โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีทางเทศบาลไดดำเนินการของบประมาณจากจังหวัดเพชรบุรี  
และเบื้องตนไดบรรจุเขาไปในแผนของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568  แลว  และในสวน
ของแบบและประมาณการท่ีเทศบาลไดเสนอไปนั้น  ทางคณะกรรมการจังหวัดก็จะนำไปตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือให
ถูกตองตามระเบียบตอไป  ขอบคุณคะ 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว   ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเพชรบุร ี ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2568 ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   9  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบในการขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเพชรบุรี  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568   เปนเอกฉันทดวย
คะแนนเสียง 9 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ เห็นชอบในการขอตั้งงบประมาณและการรับโอน
สินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปของจังหวัดเพชรบรุี   ประจำปงบประมาณ   
พ.ศ.  2568   ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 9 

ระเบียบวาระท่ี  9    ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายางในการรับโอน 
    สินทรัพย ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 
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นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
  ตามหนั งสือคณะกรรมการวินิจ ฉัยปญหาการจัด ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง  ท่ี  กค  (กวจ)  0405.2/020147  ลงวันท่ี  18  พฤษภาคม  2561  เรื่อง  ขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  โดยกรมบัญชีกลางไดวินิจฉัยขอหารือของ
กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1628  ลงวันท่ี  4  มิถุนายน  2561 
  ประเด็นการรับมอบพัสดุท่ีมีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือใหสิทธิ์อัน
เก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐมีความเห็นวา  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  
มาตรา  3  บัญญัติวา  “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ  การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ  ในกฎหมาย 
ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  ขอบัญญัติ  และขอกำหนดใดๆ  ของหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้”  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฯ  มาตรา  3  มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับ
กรณีอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป  เม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวากรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือใหสิทธิ์อันเก่ียวกับ
พัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  ถาการกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน  สงผลตอการใชจายของ
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ  ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 
และเปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แตอยางไรก็ดีหลังจากท่ีไดรับพัสดุมาแลวจะตองดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  หมวด  9 “การบริหารพัสดุ” 
ตอไป 
  จึงขอนำเรยีนระเบียบใหท่ีประชุมรับทราบ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 
 
นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
   กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน         
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายางในการ    
รับโอนสินทรัพย ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 

  ตามหนั งสือคณะกรรมการวินิจ ฉัยปญหาการจัด ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง  ท่ี  กค  (กวจ)  0405.2/020147  ลงวันท่ี  18  พฤษภาคม  2561  เรื่อง  ขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  โดยกรมบัญชีกลางไดวินิจฉัยขอหารือของ
กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1628  ลงวันท่ี  4  มิถุนายน  2561 
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  ประเด็นการรับมอบพัสดุท่ีมีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือใหสิทธิ์อัน
เก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐมีความเห็นวา  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  
มาตรา  3  บัญญัติวา  “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ  การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ  ในกฎหมาย 
ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  ขอบัญญัติ  และขอกำหนดใดๆ  ของหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้”  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฯ  มาตรา  3  มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับ
กรณีอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป  เม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวากรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือใหสิทธิ์อันเก่ียวกับ
พัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  ถาการกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน  สงผลตอการใชจายของ
หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ  ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 
และเปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แตอยางไรก็ดีหลังจากท่ีไดรับพัสดุมาแลวจะตองดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  หมวด  9 “การบริหารพัสดุ” 
ตอไป 
 

เหตุผล 
 

  ดวยกองการประปา  ไดรับหนังสือจากจังหวัดเพชรบุรี  ท่ี พบ 0017.3/22740  ลงวันท่ี 22  
กันยายน  2566 เรื่องการโอนสินทรัพยของจังหวัด  ตามรายละเอียดการโอนสินทรัพยของจังหวัดและกลุมจังหวัด  
และบัญชี  สท 18 – การตัดจำหนายสินทรัพย  จำนวน  1  รายการ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

   ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  รายการปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหนองแขม หมูท่ี 8 
ตำบลทายาง อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  วันท่ีไดมา  10  มีนาคม  2560  รหัสทรัพยในระบบ  GFMIS  
100000001207  ราคาทุนวันท่ีไดมา  6,640,000.-  บาท  คาเสื่อมราคาสะสม  2,163,912.34  บาท  
ราคาตามบัญชี  4,476,087.66  บาท  เลขท่ีเอกสารจากระบบ  New  GFMIS Thai  5000000510  มูลคาท่ี
โอน  4,476,087.66 บาท  (-สี่ลานสี่แสนเจ็ดหม่ืนหกพันแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค-) 
 

ดังนั้น  เพ่ือใหการโอนสินทรัพยใหถูกตองเปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอรายงานตอ
สภาเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการโอนสินทรัพย  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  
จำนวน  1  รายการ  ตามรายการดังกลาวขางตน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
   ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว   ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการพิจารณาใหความเห็นชอบในการรับโอนสินทรัพย ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  ตามท่ีเสนอ
หรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 
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นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   9  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบในการรับโอนสินทรัพย ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  เปนเอกฉันท
ดวยคะแนนเสียง 9 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ เห็นชอบในการรับโอนสินทรัพย ประเภทคากอสราง    
สิ่งสาธารณูปการ ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 10 

ระเบียบวาระท่ี  10   ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายางในการขอตั้ง 
งบประมาณและการรับโอนสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเพชรบุรี  ประจำปงบประมาณ   พ.ศ.  2568 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทายางในการ   
ขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวดั
เพชรบุร ี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2568  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  ตามท่ี  เทศบาลตำบลทายาง  ไดรับแจงจากอำเภอทายางวาจังหวัดเพชรบุรี  จะดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดหาป  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป  โดยแจงใหเทศบาลตำบลทายางจัดทำขอมูล
โครงการสำหรับบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  (พ.ศ.  2566 – 2570)  และแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.  2568   
 
 
 



 
-21- 

 
เหตุผล 

  กองการประปา  เทศบาลตำบลทายางไดเสนอโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการประจำป  
งบประมาณ  2568  ขอรับงบประมาณตอจังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  2  โครงการ   มีรายละเอียดโครงการ
ดังตอไปนี้ 

1. โครงการปรับปรุงทอจายน้ำประปาหนองแขม หมูท่ี 8 ตำบลทายาง  อำเภอทายาง  จังหวัด 
เพชรบุรี  งบประมาณ 1,971,000 บาท 
  2.  โครงการกอสรางโรงกรองน้ำผิวดินประปาทาขามหมูท่ี 1 ตำบลทาคอย อำเภอทายาง  จังหวัด
เพชรบุรี งบประมาณ  1,687,000  บาท 

ซ่ึงโครงการดังกลาวไดรับการพิจารณาจากจังหวัดเพชรบุรีไปแลว  แตยังไมสมบูรณเนื่องจากตาม
นโยบายหลักเกณฑและวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุมจังหวัดประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2568  กำหนดให
กรณีท่ีมีสินทรัพยเกิดจากการดำเนินโครงการ  หนวยงานจะตองมีการตั้งงบประมาณ  สำหรับจัดการและบำรุงรักษา
ในระยะตอไป  โดยจังหวัดจะตองจัดทำบันทึกความตกลงเปนลายลักษณอักษรกับหนวยงานท่ีของบประมาณ  และ
สภาทองถ่ินใหความเห็นชอบ  

ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายหลักเกณฑและวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุมจังหวัดประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.  2568  จึงขอรายงานตอสภาเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอตั้ง
งบประมาณและการรับโอนสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2568  จำนวน  2  โครงการ  รายละเอียดดังกลาวขางตน      
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว   ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเพชรบุร ี ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2568 ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   9  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบในการขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเพชรบุรี  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568   เปนเอกฉันทดวย
คะแนนเสียง 9 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ  เห็นชอบในการขอตั้งงบประมาณและการรับโอน
สินทรัพยท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปของจังหวัดเพชรบรุี  ประจำปงบประมาณ   
พ.ศ.  2568   ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 11 

ระเบียบวาระท่ี  11  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑกอสราง 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนคา
ครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม
ระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตอง
มีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
  ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน  การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
  จึงขอนำเรยีนระเบยีบใหท่ีประชุมรับทราบ 

 

 



 
-23- 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑกอสราง  
ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือจายเปนคา
จัดซ้ือครุภัณฑกอสราง  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท
คาครุภัณฑกอสราง  เปนจำนวนเงิน  2,100,000.-  บาท  (สองลานหนึ่งแสนบาทถวน) 

เหตุผล 
  ดวยกองชาง  เทศบาลตำบลทายาง  ไดรับมอบหมายใหดูแลบำรุงรักษาและซอมแซมสิ่ง
สาธารณูปการ  รวมถึงทางระบายน้ำท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทายางท่ีมีจำนวนมาก  ซ่ึงปจจุบันมี
สภาพตื้นเขินมีจำนวนวัชพืชและขยะจำนวนมาก  ทำใหการระบายน้ำไมสะดวกสงผลใหเกิดปญหาน้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
บอยครั้งในชวงฤดูฝน  ซ่ึงประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลทายางประสบปญหาความเดือดรอน   รวมถึงพืชผล
ทางการเกษตรไดรับความเสียหายจำนวนมาก  โดยเทศบาลตำบลทายางไดใชงบประมาณในการจางเหมาขุดลอก
วัชพืชทางระบายน้ำในแตละปเปนจำนวนมาก  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
  ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินงานในการบำรุงรักษาและซอมแซมคูระบายน้ำ  รวมถึงเปนการแกไขและ

ปองกันปญหาน้ำหลากเขาทวมพ้ืนท่ีทางการเกษตรของประชาชน  ตลอดจนเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทำงาน  พรอมท้ังประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  คณะผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวามีความจำเปนตองดำเนินการจัดซ้ือ

ครุภัณฑกอสราง  เพ่ือเปนการจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ (ดีเซล)  พรอมเทเลอรมาตรฐาน  จำนวน  1  คัน  จำนวนเงิน  
2,100,000.-  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
  -  มีแรงมาไมนอยกวา  45  แรงมา   
  -  มีขนาดบุงก๋ีไมนอยกวา  0.172  ลูกบาศกเมตร   
  -  เทเลอรมาตรฐาน  ระบบ  2  เพลา  4  ลอ   
  -  เปนครุภัณฑท่ีไมมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ   
  -  ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑ  ตามราคาทองถ่ิน  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
ทดแทนพัสดุเกาท่ีชำรุด   
  -  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท  0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี  28  
พฤษภาคม  2564   
  -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.2/ว  1989  ลงวันท่ี  22  มิถุนายน  
2552   
  -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0810.3/ว  7509  ลงวันท่ี  7  ตุลาคม  
2565)   
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  -  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.  2566-2570) แกไข ครั้งท่ี  3/2566  หนาท่ี 20  
ลำดับท่ี 1 

ขณะนี้เทศบาลตำบลทายาง  คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใชได  ณ วันท่ี  6  ธันวาคม   2566  จำนวนเงิน 
104,765,095.59  บาท  (หนึ่งรอยสี่ลานเจ็ดแสนหกหม่ืนหาพันเกาสิบหาบาทหาสิบเกาสตางค) 

 

  ดังนั้น  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เปนคาใชจายในการจัดซ้ือ
ครุภัณฑกอสราง  จำนวนเงิน  2,100,000.-  บาท (สองลานหนึ่งแสนบาทถวน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  
ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนคา
ครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม
ระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตอง
มีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
  ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน  การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 

นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  ขออนุญาตสอบถามเก่ียวกับรายละเอียด    
ของการจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ พรอมเทเลอร  นาจะมีรูปภาพประกอบใหกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดเห็น
ลักษณะของรถท่ีจะจัดซ้ือวามีลักษณะหรือประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงานหรือไม  เพราะดวยแตละยี่หอแตละ
รุนคุณภาพและประสิทธิภาพมันตางกัน  เราจะรูไดอยางไรวาเราจะไดของท่ีมีคุณภาพตรงกับท่ีเราตองการ  กระผมมี
ความเปนหวงเกรงวาเราจะไดของท่ีไมมีคุณภาพและไมคุมคากับงบประมาณท่ีเสียไป  และสำหรับสเปคท่ีกำหนดนั้น
กระผมมองวามันมีขนาดเล็กไปหรือไม  การนำมาใชประโยชนจะตรงกับความตองการหรือเกิดความคุมคาหรือไม  ก็
ขอฝากคณะผูบริหารไดพิจารณาดวยครับ  ขอบคุณครับ 
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นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
ดิฉัน นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ  นายกเทศมนตรี  ในนามของคณะผูบริหาร ขออนุญาตเรียนชี้แจงใหทานสมาชิก
สภาเทศบาลไดทราบเก่ียวกับขนาดของรถวามีขนาดเล็กไปหรือไม  ดิ ฉันขอเรียนให ท่ีประชุมไดรับทราบ  
วัตถุประสงคสวนหนึ่งก็เพ่ือนำไปใชงานดานการประปาดวย  เนื่องจากงบประมาณของกองการประปาไมเพียง
พอท่ีจะดำเนินการจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบได  จึงจำเปนตองดำเนินการจัดซ้ือในสวนของงบประมาณจากกองชาง  
และนำไปใชงานรวมกัน  เหตุเพราะเม่ือเกิดเหตุทอประปาขนาดใหญแตกเวลากลางคืน  เทศบาลไมสามารถเรียกรถ
ขุดมาดำเนินการซอมแซมทอประปาท่ีแตกได  ชางประปาตองทำการขุดดวยเครื่องขุดมือ โดยตองใชแรงในการขุด
คอนขางนานทำใหการทำงานเกิดความลาชา  จึงจำเปนตองจัดซ้ือขนาดเล็กเพ่ือใหสะดวกแกการใชงาน  และในขอ
กังวลของทานสมาชิกสภาเทศบาลเก่ียวกับยี่หอหรือการนำภาพมาประกอบการพิจารณานั้น  ในข้ันตอนของระเบียบ
เราไมสามารถทำได  เนื่องจากเปนการล็อคสเปค  ทางคณะผูบริหารก็อยากไดสินคาท่ีมียี่หอและคุณภาพท่ีดีท่ีสุด  
ในสวนท่ีเราสามารถกำหนดไดก็เปนรายละเอียดของคุณลักษณะของสินคาเทานั้น  และในข้ันตอนของการจัดซ้ือจัด
จางก็เปนไปดวยความโปรงใส เพราะกอนท่ีจะดำเนินการประกาศจัดซ้ือก็ตองนำ TOR ไปประกาศวิจารณ เพ่ือใหผูท่ี
สนใจไดดูรายละเอียดของคุณลักษณะและวิจารณในขอท่ีสงสัยวามีรายละเอียดขอไหนบางท่ีดูเหมือนเปนการล็อค
สเปค ซ่ึงจะประกาศท้ังหมด 7 วัน  ถาภายใน 7 วัน ไมมีผูเขามาวิจารณก็จะสามารถดำเนินการประกาศจัดซ้ือจัด
จางตามระเบียบตอไปได  แตถามีผูเขามาวิจารณคณะกรรมการก็ตองนำ TOR มาพิจารณาในขอท่ีมีการทักทวงวา
เปนการล็อคสเปคหรือไม  อยางกรณีการจัดซ้ือรถบรรทุกเทศบาลไดประกาศวิจารณและมีผูเขามาวิจารณ  ทาง
คณะกรรมการก็ดำเนินการจัดสงเรื่องใหกับทางกรมบัญชีกลางวินิจฉัยวาประเด็นในการทักทวงเปนการล็อคสเปค
หรือไม  ถากรมบัญชีกลางวินิจฉัยกลับมาแลวถึงจะดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบตอไปได  จึงขอนำเรียนใหท่ี
ประชุมทราบ  ขอบคุณคะ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว   ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการพิจารณาอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑกออสราง  ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   9  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑกอสราง  เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 
9 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑกอสราง
ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 12 
 

ระเบียบวาระท่ี  12  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนคา
ครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม
ระเบียบแลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตอง
มีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
   ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 
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นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 

ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือใชในการจัดซ้ือ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา   6,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 170 กิโลวัตต (แบบอัดทาย) จำนวน 1 คัน เปนจำนวนเงิน  2,500,000 บาท    
(-สองลานหาแสนบาทถวน-)  

 

เหตุผล 
 

               ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตำบลทายาง ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน
รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลทายาง  โดยพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทายาง จำนวน 79 
ตารางกิโลเมตร ครัวเรือนจำนวน 11,649 ครัวเรือน 21 ชุมชน ปจจุบันมีปริมาณขยะ 23 – 24 ตัน/วัน รวมท้ังมี
จำนวนประชากรแฝงเขามาอยูอาศัยเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมจำนวนมากข้ึนและปจจุบัน
รถบรรทุกขยะท่ีใชงานการเก็บขยะมูลฝอยมีสภาพทรุดโทรม มีอายุการใชงานเกินกวา 10ป ทำใหเสียคาบำรุงรักษา
และซอมแซมเปนจำนวนมาก  

 

  ดังนั้น เพ่ือชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  ลดปญหาขยะตกคาง  ในเขตเทศบาลตำบล

ทายาง รวมถึงภารกิจดานอ่ืนๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลทายางใหเปนไปดวยความเรียบรอย เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทำงาน  พรอมท้ังประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  จึงมีความจำเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 170 
กิโลวัตต     (แบบอัดทาย) จำนวน 1 คัน เปนจำนวนเงิน  2,500,000.- บาท (-สองลานหาแสนบาทถวน-) เปนไปตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-
2570) แกไข ครั้งท่ี  2/2565 หนาท่ี 3 ลำดับท่ี 12 
 

  ขณะนี้เทศบาลตำบลทายาง  คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใชได  ณ วันท่ี  6 ธันวาคม 2566จำนวน
เงิน 104,765,095.59 บาท (-หนึ่งรอยสี่ลานเจ็ดแสนหกหม่ืนหาพันเกาสิบหาบาทหาสิบเกาสตางค-) 
 

  ดังนั้น จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง เปนคาใชจายในการจัดซ้ือครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 170 กิโลวัตต (แบบอัดทาย) จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 2,500,000 บาท      (-สองลานหา
แสนบาทถวน-) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  
โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนคา
ครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม
ระเบียบแลว 
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  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง
จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตอง
มีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
  ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน  การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   9  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนเอกฉันท
ดวยคะแนนเสียง 9 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง  ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 13 
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ระเบียบวาระท่ี  13 เรื่องอ่ืนๆ   
นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  เชิญคะ 
 
นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  จะสิ้นป 2566  แลวกระผมก็อยากจะฝากถึง
ทุกกองทุกฝายท่ีเก่ียวของ  ขอใหรวมมือรวมใจกันทำงานใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแกทองถ่ินของเรา  สิ่งไหน
ท่ีผิดพลาดก็ขอใหจดจำและนำไปแกไขใหดีข้ึนกวาเดิมนะครับ  ไมใชวารูวาผิดพลาดแลวแตไมนำไปแกไข  สำหรับป 
2567  ท่ีจะถึงก็ขอใหมีแตสิ่งดีๆสิ่งใหมๆ เกิดข้ึนนะครับ  โดยเฉพาะกองชางและกองสาธารณสุขท่ีเปนหนาเปนตา
ใหกับเทศบาล  ไมใชเฉพาะกองชางและกองสาธารณสุขนะครับ กองอ่ืนๆดวยนะครับ  แตกองชางคือกองท่ีกระผม
รูสึกเปนหวงในเรื่องของการทำงานตองยอมรับนะครับวาทานโชคดีท่ีมีทานนายกท่ีใจดีคอยปกปองพวกทาน  แตถา
สิ่งไหนท่ีผิดทานก็ควรจะจัดการบางนะครับไมใชปลอยไปจนแกไขอะไรไมได  เพราะมันจะบงบอกถึงประสิทธิภาพใน
การทำงาน  สิ่งไหนท่ีผิดก็ตองวากันไปตามผิด สิ่งท่ีไหนท่ีถูกตองเราก็ตองชื่นชม การทำงานมันถึงจะมีประสิทธิภาพ
อยางวันนี้กระผมไดมีโอกาสผานไปท่ีวัดทาคอยและบังเอิญไดไปเห็นถนนเสนหลังวัดท่ีกระผมเคยบอกวามันต่ำกับสูง
ถนนใหมกับถนนเกาแลวตรงระหวางกลางจะทำยังไง  ถาเขาชวงฤดูฝน  แลวเห็นมีกองดินวางเปนแนวยาวยังไมมี
การเกลี่ยหรือยังทำไมเสร็จอยางไรครับ  การทำงานไดมีการไปตรวจหนางานบางหรือไมครับ  การทำงานถามีการ
ออกไปตรวจหนางานอยางสม่ำเสมอมันก็จะไมเกิดปญหาหรือเกิดปญหามันก็จะไดรับการแกไขไดทันเวลา  ขอแคเรา
มีความใสใจในการทำงาน กระผมคิดวางานมันก็จะออกมาอยางมีประสิทธิภาพและคุมคากับภาษีของประชาชน  
และสำหรับกองสาธารณสุขก็เปนกองท่ีเปนหนาเปนตาในเรื่องของความสะอาด  บานเมืองเราจะสะอาดเปนท่ีชื่นชม
แกผูท่ีผานไปผานมาเราก็ตองอาศัยคนงานจากกองสาธารณสุขในการดูแลรักษาความสะอาด  เทศบาลไดมีการดูแล
หรือมีการอบรมเรื่องความปลอดภัยหรือการดูแลเรื่องสุขภาพใหกับคนงานอยางไรบาง  มีการสรางจิตสำนึกใหกับ
ประชาชนชวยกันดูแลรักษาความสะอาดใหกับทองถ่ินของเราอยางไรบาง  สุดทายนี้ก็ขอใหทุกทานมีความสุขตลอด
ป 2567    ขอบคุณครับ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
ดิฉัน นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ  นายกเทศมนตรี  ในนามของคณะผูบริหาร ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานท่ีไดพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในทุกญัตติท่ีทางคณะผูบริหารไดเสนอใหกับสภาเทศบาล
ในวันนี ้ ในโอกาสใกลวันปใหมก็ตองขอขอบคุณทานประธานสภาเทศบาล  ทานรองประธานสภาเทศบาล ทาน
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนการงานซ่ึงนำโดยทานปลัดเทศบาลท่ีไดทำงานมาตลอดป 2566  ใหสำเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค  ซ่ึงอาจจะมีดีบางไมดีบางถูกใจบางไมถูกใจบาง  แตเราก็พรอมนอมรับคำแนะนำท่ีทานสมาชิก
สภาเทศบาลไดชี้แนะ  และพรอมท่ีจะนำไปปรับปรุงแกไขใหดียิ่งๆข้ึนไปในทุกๆป เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนและเทศบาลของเราตอไป  ขอบคุณคะ 
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นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  เชิญคะ 
    ถาไมมีดิฉันขอปดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปพ.ศ.๒๕๖6  
และขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลามาเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันในวันนี้ ขอปดประชุม  ขอบคุณคะ 
 

          -เลิกประชุมเวลา  11.20 น.- 
 

ลงชื่อ    อริญชญา  ผลศรัทธา ผูจดบันทึกฯ  ลงชื่อ       มธุรจน  สุภาษิต     ผูตรวจบันทึกฯ 
      (นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา)             (นางมธุรจน  สุภาษิต) 
      เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน                    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    
  

ตรวจถูกตอง    ภราดร  เวทยนุกูล เลขานุการฯ 
(นายภราดร  เวทยนุกูล) 
ปลัดเทศบาลตำบลทายาง 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 ประจำป 2566 
เม่ือวันท่ี    2  มกราคม  2567    

 
 ลงชื่อ    ชลเกา  ฉ่ำมะนา     กรรมการ   ลงชื่อ    พยงค  พุทธา กรรมการ 

       (นายชลเกา  ฉ่ำมะนา)                       (นายพยงค  พุทธา) 

  ลงชื่อ         รัตติกาล  สระสำอาง ประธานกรรมการ 
             (นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง) 

 
 

        สำเนาถูกตอง 

 
 

 (นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา) 

 เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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